

NGƯỜI MẸ HIỀN CỦA HỌC SINH HÒA NHẬP



Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Huê

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về nỗ lực phấn đấu, vươn lên, về sự tâm huyết với công việc, về tấm lòng đẹp, việc làm tốt. Nhiều trong số họ là thầy, cô giáo - những người mà toàn xã hội đã tin tưởng đặt lên vai sứ mệnh trồng người. Mỗi thầy cô giáo là một bông hoa đẹp, đã và đang ngày đêm bằng trí tuệ và tình yêu của mình để chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng những thế hệ măng non cho đất nước. Một trong những tấm gương tiêu biểu mà tôi muốn ngợi ca, đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Thúy Huê – một nhà giáo tâm huyết của trường Tiểu học Gia Thụy.

Từ nhỏ, cô giáo Thúy Huê đã luôn ấp ủ tình yêu với nghề giáo và có tình cảm đặc biệt với trẻ nhỏ. Với sự cố gắng phấn đấu trong học tập, cô đã trở thành sinh viên sư phạm rồi trở thành giáo viên đúng như mơ ước. Từ những năm tháng đầu tiên đứng trên bục giảng, cô Huê đã luôn tận tâm, hết lòng vì học sinh thân yêu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Cô luôn tìm hiểu đặc điểm riêng của từng em và có những phương pháp cụ thể để giúp các em vươn lên, tiến bộ so với chính mình. Tính đến nay, cô Huê đã công tác tại trường

Tiểu học Gia Thụy được gần 15 năm. Với lòng yêu trẻ, phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng, gần gũi, cô luôn được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng phân công chủ nhiệm các lớp khối 1, 2 – lứa tuổi còn nhiều bỡ ngỡ, non nớt, rất cần nhiều sự quan tâm của giáo viên. Và thực sự cô Huê đã trở thành người mẹ hiền của biết bao thế hệ học trò. Năm nào cũng vậy, lớp của cô Huê chủ nhiệm luôn là một lớp có nề nếp tốt, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, tính tự giác và kỉ luật cao. Có được điều đó chính là nhờ cô giáo đã dày công vừa dạy dỗ vừa uốn nắn, vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng để từng bước giúp các con học sinh dần trở thành trò ngoan, trò giỏi.

Điều làm tôi cảm động và trân quý hơn cả chính là tình yêu thương của cô giáo Thúy Huê dành cho các con học sinh khuyết tật học hòa nhập. Trong những năm gần đây, số lượng trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường Tiểu học Gia Thụy ngày càng gia tăng. Mỗi em một hoàn cảnh, một đặc điểm riêng nhưng đa số các em đều có khiếm khuyết về trí tuệ, đều gặp nhiều khó khăn với việc học tập. Nhiều năm liền, cô Huê đều được đón những học sinh đặc biệt như vậy. Bằng tình yêu và sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc với gia đình học sinh, cô Huê đã dành nhiều tâm huyết để giúp đỡ các bạn nhỏ thiệt thòi thời ấy.



Cô giáo Thúy Huê bên cậu học trò thiệt thòi

Để có thêm kiến thức, kĩ năng về giáo dục trẻ khuyết tật, cô Huê đã tìm hiểu thêm tài liệu trên sách, báo, mạng internet. Ngày nào cũng vậy, cô thường dành thời gian giờ ra chơi để kèm cặp, giúp đỡ thêm cho các em học sinh. Hay cũng có khi chỉ đơn giản là trò chuyện, tâm sự để giúp các em được giao tiếp, phát triển ngôn ngữ nói. Qua đó cô sẽ có những đánh giá về mức độ nhận thức của học sinh cũng như đề ra những biện pháp can thiệp, giúp đỡ tiếp theo. Năm học này, lớp 2A7 của cô giáo Thúy Huê có em học sinh Nguyễn Tùng Quân. Em

bị mắc hội chứng down, khả năng giao tiếp, tiếp thu bài chậm, trí nhớ kém. Những ngày đầu đến lớp, em không giao tiếp, nói chuyện với ai, chỉ làm lì một chỗ. Vậy mà nhờ sự ân cần, kiên trì và khéo léo, chỉ sau một tuần, cô giáo Thúy Huê đã có thể trò chuyện với Quân. Cô hướng dẫn cậu học trò nhỏ từ những việc đơn giản nhất như vệ sinh cá nhân đến việc học, việc chơi với các bạn. Học sinh trong lớp lúc đầu thấy Quân không giống mình thì e dè, sợ hãi, không dám tới gần. Nhưng cô Huê đã giúp cả lớp hiểu để thấy thương bạn và tích cực giúp đỡ bạn nhiều hơn. Cô Huê đã có những lời tâm sự thật nhói lòng: “Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình niềm kì vọng và bao ước mơ, hoài bão của cha mẹ. Vì thế, với những đứa trẻ thiệt thòi như Quân, tôi thấu hiểu vô cùng nỗi đau của những người làm cha làm mẹ. Tôi chỉ mong có thể góp một phần nhỏ bé nào đó giúp những gia đình ấy có thêm niềm vui, thêm động lực để tiếp tục sống và yêu thương.” Lời chia sẻ chân thành của cô đã làm tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ tấm lòng cao cả của cô.

Nhiều năm giảng dạy và đảm nhận công tác chủ nhiệm, cô Huê đã từng dìu dắt nhiều học sinh hòa nhập, học sinh bị mắc các chứng bệnh tự kỉ, khó kiểm soát hành vi. Trong đó có một cậu học trò mà cô nhớ hơn cả đó chính là Phụng Minh – cậu học trò lớp 2A7 năm nào. Em cũng là một bạn học sinh không kiểm soát được lời nói, hành động, khả năng hợp tác không tốt. Nhiều lúc trong giờ học, em không những không hợp tác để hoàn thành bài học mà còn có những hành vi gây ảnh hưởng tới cả lớp. Và đã không ít lần giữa giờ học, cô Huê phải ôm chặt Phụng Minh khi em gào thét, đập bàn, vứt đồ hay kêu khóc trong lớp học. Và cũng không ít lần giữa giờ trưa, khi cả lớp đã say giấc ngủ, cô Huê với ánh mắt lo lắng lại đi từng nhà vệ sinh, từng góc hành lang, từng khu lớp học để tìm cậu học trò đặc biệt. Dường như hiểu được tình cảm yêu thương của cô giáo nên Phụng Minh ngày càng ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô. Đặc biệt, em rất yêu quý cô Huê. Mỗi giờ ra chơi, em thường quanh quẩn bên bàn làm việc, xem cô chấm bài hoặc chuyện trò với cô những câu chuyện ngô nghê, không đầu không cuối. Năm nay, Phụng Minh đã học lớp 4 rồi. Vẫn là cậu bé ngây ngô ngày nào nhưng tình cảm dành cho cô Huê – cô giáo lớp 2 thì vẫn vẹn nguyên. Cứ thấy cô từ xa là cậu trò nhỏ lại chạy tới, vui mừng, phấn khởi như đón mẹ. Và có lẽ, với Phụng Minh, cô giáo cũng đã thực sự trở thành người mẹ thứ hai của em.

Ngoài việc là một người mẹ hiền của các em học sinh, cô Huê còn là một giáo viên gương mẫu và được tập thể tin nhiệm, yêu mến. Là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, cô luôn nhiệt tình trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp. Cô Huê luôn biết chia sẻ các công việc chung, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với các đồng

ngiệp, cô luôn là một người thân thiện, cởi mở. Ấn tượng về cô trong mắt đồng nghiệp có lẽ là sự chân thành, cởi mở, nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Đặc biệt, với những giáo viên trẻ như tôi, cô Huê luôn sẵn sàng giúp đỡ, tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình trong chuyên môn. Làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và cũng hết mình trong các hoạt động phong trào, đó là lí do khiến cô luôn được hội đồng sư phạm nhà trường yêu mến.



Cô giáo Thủy Huệ được nhận giấy khen trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023 - 2024



Cô giáo Thúy Huê trong ngày Khai giảng năm học 2023 - 2024

Không chỉ làm tốt mọi công việc ở trường, mà ở nhà cô Huê còn là người mẹ hiền, người con dâu hiếu thảo. Mẹ chồng của cô đã nằm liệt giường 6 năm nay. Mặc dù công việc bận rộn nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để chăm sóc mẹ già đau ốm. Dưới sự dạy dỗ của cô, hai người con đã trưởng thành, giỏi giang, luôn biết quan tâm đến người khác, chia sẻ với bố mẹ. Cô con gái lớn hiện đang là một “đồng nghiệp” với cô Huê. Được sống và chứng kiến những việc làm ý nghĩa của mẹ với vai trò là một giáo viên, con gái cô đã có ước mơ và thực hiện được mơ ước trở thành một cô giáo như mẹ. Một cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp là điều rất đáng tự hào. Cậu con trai nhỏ luôn là tấm gương của các bạn về thành tích học tập. Bên cạnh cô là người chồng luôn chia sẻ, động viên là chỗ dựa tinh thần để vợ yên tâm công tác. Gia đình thực sự đã trở thành một hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực cho cô giáo Thúy Huê luôn cháy hết mình với sứ mệnh trồng người cao quý.

Với lòng say mê, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là lòng tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Huê thật xứng đáng là một giáo viên tiêu biểu trong ngành giáo dục và là bông hoa đẹp, là tấm gương sáng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường học tập và noi theo.